

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 10 năm 2021

I- Lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; bằng mọi biện pháp ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát trở lại, quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp có đông công nhân; tập trung kiểm soát và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại những địa bàn đông dân cư, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Covid cộng đồng; chuẩn bị tốt các phương án, điều kiện để triển khai tiêm vắc-xin ngay khi được phân bổ, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng.

2. Chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX mới ban hành. Tăng cường tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể.

3. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện nghiêm chế độ bí thư cấp ủy tiếp dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân; chế độ tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân của cấp ủy viên và người đứng đầu; chế độ cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy cấp dưới và chi bộ thôn, tổ dân

phổ; chế độ đi cơ sở để nắm tình hình, dư luận trong Nhân dân. Thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Rà soát bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy định, cơ chế, chính sách, chủ động tháo gỡ khó khăn (nút thắt), vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Tập trung các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn; tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản... Thường xuyên kiểm tra, bảo đảm các điều kiện để chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có mưa, bão xảy ra. Tập trung cao triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường; Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

5. Tiếp tục quan tâm tình hình đời sống nhân dân, nhất là công nhân trong các khu, cụm công nghiệp. Triển khai các hoạt động quyên góp, ủng hộ hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19; phát động tháng cao điểm “*Vì người nghèo*” năm 2021. Thường xuyên kiểm tra, bảo đảm công tác phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm, an toàn lao động trong các khu, cụm công nghiệp có đông công nhân. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống.

6. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, khu dân cư nông thôn. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kiểm chế tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phát sinh lần đầu và những vụ việc phức tạp, kéo dài.

II- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy: (Dự kiến ngày 26/10/2021).

III- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để nghe, cho chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện (thời gian cụ thể thông báo sau).

IV- Giao ban Thường trực Huyện ủy hàng tuần

Các cơ quan, đơn vị căn cứ Quy định số 289-QĐ/HU ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về những nội dung Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến, thảo luận và quyết định để chủ động đề xuất, báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Văn phòng Tỉnh ủy
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hiến

